



# แวลลูฯ ดันเอชพี สเลท 7 เอ็กซ์ตรีม

## แท็บเล็ตอัจฉริยะ รองรับโมบิลิตี้ไลฟ์สไตล์

 บริษัทเดอะแวลลูซิสเต็มส์ จำกัด (ในเครืออีซีเอส โฮลดิ้งส์) หนึ่งในผู้นำกลุ่มธุรกิจค้าส่งสินค้าไอทีในประเทศไทยในฐานะตัวแทนจำหน่ายเอชพี สเลท 7 เอ็กซ์ตรีมแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย รับกระแสโมบิลิตี้ไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ที่ใช้ชีวิตเกาะติดแบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา เสมือนมีเลขานุการส่วนตัวอยู่ใกล้ซิด ผสานฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างโดนใจและลงตัว ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วไปยัง กูเกิลเพลย์ (Google Play) มีชิปประมวลผลอัจฉริยะเอ็นวีเดีย เทกร้า 4 โพรเซสเซอร์ (NVIDIA Tegra 4 Processor) ที่ทำให้การใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ที่รวดเร็วจับไวทั้งหมดนี้มาในแท็บเล็ตขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวกด้วยขนาดเพียง 7 นิ้ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถสนุกกับการพิมพ์ไร้สายผ่านแท็บเล็ตได้อย่างง่ายดาย มาพร้อมกับปากกาไจเรคสไตลัส (DirectStylus) ปลายสัมผัสที่มีขนาดเพียง 2 มิลลิเมตร กับราคาที่สามารถเป็นเจ้าของได้อย่างง่ายดายผ่านคู่ค้าของเดอะแวลลูซิสเต็มส์ได้แล้ววันนี้

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย บริษัทเดอะแวลลูซิสเต็มส์ จำกัด โทร.0-2661-6666, 0-2261-2900

### เกี่ยวกับเดอะแวลลูซิสเต็มส์

บริษัทเดอะแวลลูซิสเต็มส์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัทอีซีเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ค้าส่งสินค้าไอทีชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีเครือข่ายของช่องทางการจัดจำหน่ายกว่า 23,000 ราย กระจายอยู่ทั้งในประเทศจีน, ไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

บริษัทเดอะแวลลูซิสเต็มส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าและให้บริการด้านไอทีผ่านทางธุรกิจ 3 กลุ่มหลัก คือ ด้านเอนเตอร์ไพรส์ซิสเต็มส์, ด้านการให้บริการด้านไอที และด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอที ภายใต้แบรนด์ชั้นนำระดับโลกกว่า 40 แบรนด์ มีศูนย์บริการทั้งก่อนและหลังการขายที่คอยให้การสนับสนุนด้านการบำรุงดูแลรักษา ระบบเพื่อให้บริการแก่ลูกค้ารวม 2 สาขาในกรุงเทพฯ ได้แก่ อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 4, รมเกล้า และอีก 9 สาขาในต่างจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต หาดใหญ่ ระยอง และหนอง

คาย

นอกจากนี้ ยังมุ่งมั่นที่จะคืนกำไรสู่สังคมอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่านและมีจินตนาการที่กว้างไกล ด้วยการจัดสร้างห้องสมุดวิชาการและห้องสมุดนิทานให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภายใต้ชื่อ ”โครงการโลกนิทานของหนู” เริ่มดำเนินการตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดอะแวลูซิสเต็มส์ ได้ที่ [www.value.co.th](http://www.value.co.th)